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“Pig Board” ชง รมว.กษ. ท าหนังสือถึง รมว.พณ. ทบทวนประกาศควบคุมเคล่ือนย้ายสุกรมีชีวิตฯ 
เล็งส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน หลังราคาในประเทศปรับตัวลดต่อเน่ือง 
 

นายยุคล  ลิม้แหลมทอง  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์  โดยมีนายธีระ  วงศ์สมุทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ  ว่า  คณะกรรมการนโยบาย
พฒันาสกุรและผลิตภณัฑ์ ได้พิจารณาการบริหารจดัการผลผลิตสกุร ในประเด็นของการส่งออกสกุรมีชีวิต  
โดยเบือ้งต้นมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหนังสือเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ เร่ือง การควบคมุเคล่ือนย้ายสุกรมีชีวิต ซากสุกร ปี 2554  ลงวนัท่ี 5 สิงหาคม 2554   ซึ่งประเด็น
ดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากการท่ีสมาคมผู้ เลีย้งสุกรแห่งชาติ ได้มีหนงัสือถึงประธานคณะกรรมการนโยบาย
พฒันาสุกรและผลิตภัณฑ์ ให้ชีแ้จงเสนอแนะต่อกรมการค้าภายใน ให้ยกเลิกประกาศข้างต้น เพราะช่วง
เดือนสิงหาคม-กันยายน ท่ีผ่านมา ราคาสกุรมีชีวิตปรับตวัลดลงอย่างตอ่เน่ืองและมีแนวโน้มท่ีจะลดลงต ่า
กวา่ต้นทนุการผลิต  โดยราคาสกุรมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 58 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสมาคมผู้ เลีย้ง
สกุรแหง่ชาต ิเกรงวา่ถ้ายงัไมย่กเลิกประกาศฯ อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาวะราคาสกุรในประเทศได้  ซึ่งในอดีต
ท่ีผ่านมาเกษตรกรแก้ปัญหาด้วยการหาตลาดเพิ่มเติมด้วยการส่งออกไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือบริหาร
จดัการในชว่งผลผลิตสกุรล้นตลาด แตใ่นปีนีไ้ม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากติดข้อก าหนด
ของประกาศฉบบัดงักลา่ว   

นายยุคล  กล่าวต่อไปว่า  ส าหรับราคาสุกรท่ีลดลงในช่วงนีย้งัมีผลมาจากปัจจยั 3 ด้าน 
คือ พฤติกรรมผู้บริโภคในเทศกาลกินเจ  การเกิดโรคในสุกร และสถานการณ์อุทกภัยซึ่งท าให้เกษตรกร
บางส่วนทยอยจบัสุกรขายล่วงหน้า แต่ยงัไม่สามารถน าเข้าเลีย้งใหม่ได้   ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว
เก่ียวกบัการผลิตสกุรทัง้ระบบนัน้  ขณะนีกิ้จกรรมภายใต้โครงการประชาวิวฒัน์ ได้ด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง  
อาทิ  การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตสุกร  โดยกรม   
ปศุสัตว์ ได้ว่าจ้างให้สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ด าเนินการศกึษา ภายใต้งบประมาณ 4.95 ล้านบาท ซึ่งการด าเนินการมีความ
คืบหน้าไปมาก  อีกกิจกรรมหนึ่งคือ ต้นทุนการผลิตสุกร ซึ่งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการต้นทุน       
การผลิตสุกร เร่งด าเนินการ เพ่ือท่ีต่อไปจะได้ใช้ฐานข้อมลูราคาเดียวกันทัง้หมด เพ่ือให้การวางแผนหรือ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  
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